



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. 'ยูเอ็น'ชี้ไทยแก้ความหิวโหย พบสูง9%เกินเป้าไต่ยั่งยืน	กรุงเทพธุรกิจ
2. คอลัมน์: เศรษฐกิจ: แล้ง...ภัยเงียบปี 2564 ธุรกิจจวนรัฐอย่าชะล่าใจ วิกฤต...	มติชนสุดสัปดาห์
3. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
4. ภาพข่าว: ประกวดโคนม	แนวหน้า
5. คอลัมน์: แฟ้มข่าว: ขับเคลื่อน "เกษตรอัจฉริยะ"	มติชนสุดสัปดาห์
6. 'ปึกป้อม'สั่งขับเคลื่อนกวีานพะเยาเร่งฟื้นฟูใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ	แนวหน้า
7. 'ก.เกษตรฯ'สั่งทุกฐานทำฝนหลวงล้างฝุ่นพิษ9พื้นที่ฝั่งธนฯอันตราย	สยามรัฐ
8. คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: สัมมนาถอดรหัสแก๊จน	ไทยรัฐ
9. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เลือกตั้ง อบจ.ภาคอีสาน: ใครแรง-ใครแผ่ว โค้งสุดท้ายชิงนายกอบจ.	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'ยูเอ็น'จีไทยแก้ความหิวโหย พบสูง9%เกินเป้าโตยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 11753 หน้า : 5(บน), 1



'ยูเอ็น'จีไทยแก้ความหิวโหย
พบสูง9%เกินเป้าโตยั่งยืน

> 5

'ยูเอ็น'จีไทยแก้ความหิวโหย พบสูง9%เกินเป้าโตยั่งยืน

● **ยุพิน พงษ์กทอง**
กรุงเทพธุรกิจ

ประเทศไทยเป็นแหล่งเกษตรกรรมและกำลังจะวางบทบาทเป็นผู้ผลิตอาหารโลก หรือครัวโลก แต่ล่าสุดรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ **FAO** เผยแพร่รายงานพบว่าประเทศไทยมีความหิวโหยสัดส่วนสูงถึง 9% ของประชากร ซึ่งองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น กำหนดให้ประเทศที่มีระดับความอดอยากหิวโหยมากกว่า 5% จะต้องรายงานผลของตัวชี้วัด สัดส่วนของเนื้อที่เกษตรที่ทำการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ต่อเนื้อที่เกษตรทั้งหมด (SDGs 2.4.1 Proportion of Agricultural Area under Productive and Sustainable Agriculture) ภายในปี 2030 (พ.ศ.2573) โดยยูเอ็นตั้งเป้าลดจำนวนผู้อดอยากหิวโหยทั่วโลกให้เหลือ 5% ภายในปี 2025 (พ.ศ.2568) และ 3% ภายในปี 2030 (พ.ศ.2573)

ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าประเทศไทยมีความมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้อดอยากหิวโหยอยู่ที่ 9% จนเป็นที่มาของรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ตามตัวชี้วัด SDGs 2.4.1 ต่อยูเอ็นภายในปี 2573 ซึ่งการรายงานผลของตัวชี้วัดนี้ดังกล่าว จะต้องรายงานในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เกษตรกรรมใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.ไม่ยั่งยืน (Unsustainable : สีแดง) 2.ยอมรับได้ (Acceptable : สีเหลือง) และ 3.ยั่งยืน (Desirable : สีเขียว) ทั้งนี้ ภายหลังจากปี 2573 จะต้องรายงานต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี



ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยได้ผลักดันเนื้อที่เกษตรที่ทำการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2560-2563 มีการดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งสิ้น 4.38 ล้านไร่ โดยปี 2560 โดยได้เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนประมาณ 1.08 ล้านไร่ และดำเนินการเรื่อยมาจนในปี 2563 ได้เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนประมาณ 1.15 ล้านไร่

ล่าสุด สศก. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลโครงการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Food Security Information System (AFSIS) Project ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries : MAFF)

ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการ Supporting Agricultural Survey on Promoting Sustainable Agriculture in ASEAN Region หรือโครงการ SAS-PSA

"ในปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นก้าวสำคัญที่สำนักงานเลขาธิการ AFSIS ได้ร่วมกับ MAFF ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการ SAS-PSA ซึ่งจะดำเนินการนำร่องสำรวจ (Pilot survey) ตัวชี้วัด SDGs 2.4.1 ตามระเบียบวิธีของ FAO และที่สำคัญคือ จะเพิ่มข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในแบบสำรวจด้วย"

พลเชษฐ์ ตรีโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า สำหรับระยะเวลาดำเนินงานโครงการ SAS-PSA มีกำหนด 2 ปี 8 เดือน (26 มี.ค. 2563-25 พ.ย.2565) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'ยูเอ็นจีไทยแก้ความหิวโหย พบสูง9%เกินเป้าโดยยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 11753 หน้า : 5(บน), 1

ดำเนินงาน (The 18th AFSIS Focal Point Meeting) มีมติให้ดำเนินโครงการนำร่องใน 3 ประเทศ ได้แก่ไทย กัมพูชา และลาว โดยเริ่มที่ไทยเป็นประเทศแรก โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 เดือน (วันที่ 1 ต.ค. 2563-30 มิ.ย.2564)

สำหรับกรอบที่จะนำมาใช้ในการกำหนดตัวอย่าง สศก.จะใช้เกษตรกรจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง (Farmer One) มาใช้ประกอบการพิจารณาและเลือกเกษตรกรตัวอย่างที่จะทำการสำรวจนำร่องโดยเลือกอำเภอที่มีจำนวนประชากรเกษตรมากที่สุดของจ.จะเชิงเทรา จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่อ.เมืองพนมสารคาม สนามชัยเขต บางน้ำเปรี้ยว และบ้านโพธิ์

ทั้งนี้ คาดว่าการสำรวจจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ม.ค.2564 และจะมีการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอร่างรายงานผลการสำรวจตามโครงการนำร่องสำรวจ (Pilot Survey) ตามตัวชี้วัด SGDs 2.4.1 ของประเทศไทย (In-country Wrap up Meeting) ภายในเดือน พ.ค.2564 พร้อมทั้งได้วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการสำรวจตามโครงการนำร่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.2564

อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า รายงานของ FAO มีการนำข้อมูลจาก 3 ส่วน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในมิติต่างๆ เช่นการเข้าถึงแหล่งอาหาร การเข้าถึงพลังงานที่บริโภคได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอันเป็นสาเหตุให้ไทยมีส่วนความหิวโหยต่อจำนวนประชากรสูงถึง 9% ทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีความอุดมสมบูรณ์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชนสุดสัปดาห์
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เศรษฐกิจ: แล้ง...ภัยเงียบปี 2564 ธุรกิจวอนรัฐอย่าชะล่าใจ วิกฤต...

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 2105 หน้า : 22(กลาง), 23



เศรษฐกิจ

แล้ง...ภัยเงียบปี 2564 ธุรกิจวอนรัฐอย่าชะล่าใจ วิกฤตลานีญา อาจเทียบข้นมหาอุทกภัย '54

จากภาวะอากาศแปรปรวนแปรในขณะนี้ ที่จังหวัดส่วนใหญ่ต้องเจออากาศหนาวเย็น แต่กลับเจอฝนสลับแล้งแทน ทำให้องค์กรเกี่ยวกับการเกษตรและธุรกิจภาคเอกชน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนอะไร สำหรับประเทศไทยที่กำลังขึ้นปี 2564 ในอีก 2 สัปดาห์ ซึ่งหลายฝ่ายเริ่มเห็นกลางร้ายปี 2564 จะเจอทั้งภัยแล้ง และอุทกภัยน้ำท่วม ภายใต้อาณาจักรลานีญา

ดูข้อมูลการประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของ ศูนย์ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้พยากรณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงสำคัญ ประกอบด้วย

1. การระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 และความล่าช้าในการกระจายวัคซีนในไทยอย่างแพร่หลาย
2. แผลเป็นทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพสถาบันการเงินผ่านระดับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงเงินทุนของภาคเอกชน

3. ปัญหาเสถียรภาพการเมืองในประเทศ อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน
 4. เงินบาทที่แข็งค่าเรียกว่าคู่ค้าคู่แข่ง ซึ่งอาจกระทบต่อการที่ในตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ
 - และ 5. ภัยแล้ง จากระดับน้ำในเขื่อนที่ยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต
- หากเกิดภัยแล้ง จะมากหรือน้อย ย่อมมีผลกระทบต่อทุกสิ่ง ตั้งแต่ภาคการค้า บริโภคลงทุน ภาคการเงิน และเศรษฐกิจมหภาค

ทริกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะอากาศ อย่างอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป อย่าง "วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา" นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ระบุว่า ทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออก ได้ตั้งข้อสังเกตและส่งสัญญาณให้หน่วยงานรัฐได้เตรียมตัวมาระยะหนึ่งแล้ว เพราะเราดูจากสถิติของทางการและการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งทุกครั้งจะเห็นการยืดเยื้อ "ควรใช้น้ำอย่างประหยัด" และภาคอุปโภคบริโภคต้องมีน้ำใช้แบบเพียงพอภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

ทั้งๆ ที่ภาคเกษตรถือเป็นภาคที่มีการใช้ปริมาณน้ำในการเพาะปลูกและผลิตมากที่สุด มากกว่าภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค

หากปี 2564 ปริมาณน้ำน้อยกว่าในปี 2563 จะเป็นตัวเร่งสำคัญส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรโดยตรง ทั้งเรื่องปริมาณลดลง แม้ราคาขายอาจดีขึ้น แต่เทียบกับปริมาณการเกษตรเสียหายหรือลดลง รายได้เกษตรกรก็ไม่ได้เต็มที่มี

วิศิษฐ์ระบุต่ออีกว่า ยังกังวลหากผลผลิตน้อย จะกระทบต่อภาคการผลิตและการส่งออก รวมทั้งผู้บริโภคในประเทศอาจได้รับผลจากการที่ราคาพืชเกษตรบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย

และหากในปี 2564 ผลผลิตมีแนวโน้มลดลงอีก จะยังเป็นทำให้ผลผลิตลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือรัฐต้องมีการบริหารจัดการ และเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าใจและเตรียมตัวว่าต้องมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูก

รวมทั้งเป็นการรับมือล่วงหน้าในกรณีน้ำไม่พอใช้การในภาคเกษตรอย่างที่แล้วมา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชนสุดสัปดาห์
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เศรษฐกิจ: แล้ง...ภัยเงียบปี 2564 ธุรกิจอวนรัฐอย่าชะล่าใจ วิกฤต...

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 2105 หน้า : 22(กลาง), 23

สวนภาพรวมในปี 2563 มองว่าภัยแล้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการโลกหดหายในหลายพืชที่เป็นวัตถุดิบแปรรูปอาหาร ตลาดโลกจึงลดความต้องการพืชบางชนิดลดลง

อาทิ อ้อย เนื่องจากการแข่งขันสูง อีกปัจจัยสำคัญคือ ราคาน้ำมันในประเทศต่ำ นักลงทุนจึงไม่นิยมนำอ้อยมาผลิตเป็นเอทานอล ส่งผลให้ผลผลิตเริ่มล้นตลาด อีกทั้งปีนี้ยังมีการผลิตน้ำตาลเกินความต้องการแล้วอีกด้วย เป็นต้น

ส่วนผลไม้ที่แม้จะเกิดวิกฤตโควิด-19 แต่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ได้แก่ ทุเรียน ถือเป็นผลไม้พรีเมียมของไทยจึงมีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง

วิเคราะห์ว่า การบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าเป็นเรื่องที่สำคัญ สินค้าหลายประเภทเริ่มได้รับผลกระทบทำให้ขยายตลาดได้ยากขึ้น แต่มองว่าในวิกฤตยังมีโอกาสอยู่ เกษตรกรต้องหันมาปลูกพืชผลที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและยกระดับสินค้าเจาะกลุ่มลูกค้าที่พรีเมียมมากขึ้น

การแปรรูปเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความสำคัญในการเพิ่มมูลค่า จึงอยากให้นักวิจัยสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วย เพราะการแปรรูปจะช่วยขยายขนาดของตลาดให้กว้างมากขึ้น

พากหน่วยงานรัฐอย่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ประเมินราคาพืชเศรษฐกิจในปี 2564 โดยระบุว่า ราคาพืชเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ ยางพารามีแนวโน้มเติบโตสูงว่า 60 บาทต่อไร่โลกรัม ซึ่งปัจจุบันราคาปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีโอกาสสูงถึง 80 บาท/กิโลกรัม ส่วนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวไปถึงไตรมาสแรกของปี 2564 เฉลี่ยราคาปาล์มดิบอยู่ที่ 6-7 บาท/กิโลกรัม น้ำมันปาล์ม (ซีพีโอ) อยู่ที่ 25-25.50 บาท/กิโลกรัม

เรื่องราคาพืชที่สูงขึ้น ก็มีหลายปัจจัย ทั้งความต้องการสินค้าไทยยังดี ส่งออกได้มาก กำลังซื้อดีหรือไม่ก็ผลผลิตลดลง ซึ่งส่วนหลังก็เป็นอีกหนึ่งความกังวลของ สศก.เอง ราคาพืชที่สูงอาจมาจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้ในปี 2564 ตามการคาดการณ์ปริมาณน้ำ จะน้อยกว่าปี 2563 เบื้องต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) ได้ทำการเลือกเป้าหมายการใช้น้ำ พร้อมประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ด้านการเกษตร (ไม่ผลไม้น้ำต้น) นอกเขตชลประทานจำนวน 17 จังหวัด พื้นที่ 1.07 แสนไร่ จากจำนวนทั้งหมด 77 จังหวัด พื้นที่ 4.38 ล้านไร่ ทั้งนี้ พื้นที่เฝ้าระวังภาวะน้ำแล้งมาก อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 900 มิลลิเมตร

พร้อมเตรียมแผนรับมือลानีญา ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2564 อีกด้วย โดยอยู่ระหว่างการประเมินผลความรุนแรง คาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นทั้งภัยแล้ง และปรากฏการณ์ลานีญา หลังปีใหม่หรือช่วงเดือนมกราคม 2564

ด้านกรมชลประทาน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลได้วางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 หรือระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 ทั่วประเทศ วางแผนการจัดสรรน้ำไว้ 15,701 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) แยกเป็นน้ำอุปโภคบริโภค 2,578 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศ 7,615 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรรม 5,120 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 388 ล้าน ลบ.ม. และสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2564 หรือระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม อีกประมาณ 10,156 ล้าน ลบ.ม.

เฉพาะกลุ่มน้ำเจ้าพระยา วางแผนจัดสรรน้ำจาก 4 เขื่อนหลักกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั่วประเทศ 5,771 ล้าน ลบ.ม. เน้นสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำสนับสนุนการทำงานปรังได้ จึงขอให้เกษตรกรหัน

มาทำการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพื่อลดความเสี่ยงภัยต่อผลผลิต

นอกจากนี้ ยังได้วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อให้มีปริมาณน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งปี 2563/2564 ต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนปี 2564 การเฝ้าระวังคุณภาพในลำนน้ำสายหลัก และสายรอง เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง เป็นต้น การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกจัดการน้ำเสียตามหลัก 3 อาร์ การติดตาม ประเมินผล เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2563/2564 เป็นไปตามแผน

อาจมองว่าจะเร็วไปไหม ที่จะเตรียมพร้อมรับมืออากาศที่แปรปรวน ก็อยากให้อ่อนไปปลายปี 2553 ที่หลายฝ่ายเตือนเรื่องน้ำจนเกิดมหาอุทกภัย หนักที่สุดในปี 2554 เศรษฐกิจไทยเสียหายเป็นแสนๆ ล้านบาท ก็อยากให้มีองกลับกัน เพราะหลายปีมานี้ตั้งแต่ปี 2562 มักเห็นข่าวว่าแล้งหนักในรอบ 60 ปี จนบางพื้นที่เป็นสนามเตบอบล ชนบทยอมจ่ายเงินซื้อน้ำอาบเดือนละ 2 พันบาท หรือข่าวในเขื่อนจ่อวิกฤต อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อีกครั้งในปี 2564

ก็อยากให้รัฐบาลปักคู้กันไว้ดีกว่าแก้ เกิดแล้ววุ่นวายไม่แพ้เรื่องการเมือง!! ●



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรวันนี้

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 25999 หน้า : 18(บนซ้าย)

เกษตรวันนี้ประจำวันที 18 ธันวาคม เป็นรอยช้ำเป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบจาก พ.ศ. 2563.....●สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การเกษตรที่ 9 สงขลา (สสท.9)

พบโรคใบร่วงยางพาราที่เกิด จากเชื้อรา Colletotri chum sp. ระบาด 14 จังหวัดภาคใต้ รวม พื้นที่เสียหายประมาณ 357,662 ไร่ โดย จังหวัดที่มีพื้นที่ ระบาดมากที่สุด 4 อันดับแรก เป็นเขต ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ นครราชสีมา 279,315 ไร่ ยะลา55,180 ไร่ สงขลา5,950 ไร่ และปัตตานี 4,770 ไร่...โรค ใบร่วงยางพาราชนิดนี้ทำให้ต้นยางพาราเกิดใบ โรค และท่อนางช่วยเหลือต่อไป.....●

นั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสี เหลือง ค่อมาน้ำเชื้อรอยสี เหลืองจะแห้งตาย เป็นแผล กลมสีส้มซีด โดยพบ อาการจุดแผลค่อมใบยาง มากกว่า 1 แผล จาก นั้น ใบจะเหลืองและ ร่วงในที่สุด ซึ่งอาการ โรครุนแรงและใบ ร่วงมากหลังมีฝน ตกหนักติดต่อกันอย่าง น้อย 2 วัน หากเกษตรกร สงสัยว่ายางพาราที่ปลูกเป็น โรคดังกล่าวให้รีบติดต่อ กยท. ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบ วินิจฉัย

เกษตรวันนี้

นายทะเล่าปลี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14479

Col.Inch: 12.53 Ad Value: 11,277

ภาพข่าว: ประกวดโคนม

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 33,831

คลิป: ชาว-ดำ



ประกวดโคนม : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย สมเกียรติ กอไพศาล และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติซึ่งด้วยพระราชทานภาคใต้และตะวันตก ครั้งที่ 21 โครงการเลี้ยงวัวนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ด.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 18 - พุธสัปดาห์ 24 ธันวาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 2105

หน้า: 23(ล่าง)

Col.Inch: 11.32 Ad Value: 5,433.60

PRValue (x3): 16,300.80

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: แฟ้มข่าว: ชับเคลื่อน "เกษตรอัจฉริยะ"

แฟ้มข่าว



➡ ชับเคลื่อน "เกษตรอัจฉริยะ"

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับการบูรณาการกับทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ทำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต้องร่วมกันพัฒนา โดยกรมการข้าวมอบหมายให้สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ทำการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะบนแปลงเรียนรู้ด้านข้าวกว่า 138 ไร่ พบว่า มีต้นทุนปลูกข้าวไม่เกิน 3,000 บาทต่อไร่ โดยมีแนวทางเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1.เตรียมดิน 2.จัดระบบน้ำ ซึ่งจะลดปริมาณน้ำได้ 46% 3.ติดตามสภาพแวดล้อม 4.จัดการปุ๋ย 5.อารักขาพืช และ 6.มีระบบช่วยตัดสินใจด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลถึงเกษตรกรในรัศมี 2 กิโลเมตร หรือประมาณ 1 หมื่นไร่

'บักป้อม'สั่งขับเคลื่อนกว้านพะเยา เร่งฟื้นฟูใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.พะเยา พบว่า การพัฒนา กว้านพะเยาปัจจุบันเป็นการทำงานร่วมกันของหลายส่วนราชการ ทำให้การขับเคลื่อนแผนงานยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนากว้านพะเยา โดยมอบให้ สถานช.พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูกว้านพะเยา ภายใต้คณะกรรมการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ขึ้นมากำกับขับเคลื่อนแผนงานให้ได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ยังให้กรมประมงร่วมกับจังหวัดพะเยา หาแนวทางลดขั้นตอน เพื่อเร่งรัดให้การขับเคลื่อนตามแผนแม่บทฯคล่องตัวยิ่งขึ้น และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ การบริหารจัดการน้ำ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเพาะปลูก และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกัน มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมทางหลวงชนบท พัฒนาระบบเส้นทาง และส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวกว้านพะเยา เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้จ.พะเยา รวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารน้ำเสีย กำหนดรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โดยรอบ ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบต่อกว้านพะเยาด้วย

ด้านดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า กว้านพะเยา เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ใน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา มีพื้นที่ 12,831 ไร่ ความจุ 55.65 ล้าน ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีปริมาณน้ำไหลเข้าปีละ 330.70 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้ำ 30.64 ล้าน ลบ.ม./ปี และอีก 20 ปีข้างหน้า จะมีความต้องการใช้น้ำ 41.92 ล้านลบ.ม./ปี โดยกรมประมงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดสรรงบประมาณปี 2560 พัฒนากว้านพะเยาเงิน 343 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานขุดลอกกว้านพะเยา พร้อมทั้งสร้างฝายพับเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำจาก 33.84 ล้านลบ.ม. เป็น 55.65 ล้าน ลบ.ม. ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกว้านพะเยาเพื่อการท่องเที่ยว เฝ้าระวัง และปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมด้านประมง กำจัดวัชพืชพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และจัดตั้งศูนย์บริหารโครงการพัฒนากว้านพะเยาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยังได้รับงบประมาณปี 2562 วงเงิน 90 ล้านบาท ในการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต้าอีกด้วย

สำหรับแผนการพัฒนากว้านพะเยาอย่างยั่งยืนนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่ จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้รับอนุมัติวงเงินดำเนินงาน 3,153.7 ล้านบาท โดยเป็นงบ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2,576 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณด้านทรัพยากรน้ำ 333 ล้านบาท ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพ

ศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ดำเนินการโดยกรมชลประทาน การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการน้ำ รักษาคุณภาพน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักและการบริหารจัดการน้ำกว้านพะเยาอย่างเป็นระบบ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยพะเยา การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดู่ ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบประมาณด้านถนนและแหล่งท่องเที่ยวอีก 2,243.3 ล้านบาท ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่เหลือจะเป็นงบประมาณฟื้นฟูบำบัดน้ำ 92.5 ล้านบาท ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบการพัฒนาพื้นที่อีก 484.9 ล้านบาท ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา

ในส่วนการพัฒนาหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 5,563 ไร่ ปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม. โดยมีแผนพัฒนาฟื้นฟูเป็น 4 ระยะ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้ 23.97 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากเดิม 14.97 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์อีก 10,000 ไร่ 7,000 ครัวเรือน งบประมาณทั้งสิ้น 587.65 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมดำเนินงานในระยะที่ 1 จำนวน 2 โครงการ โดยให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 2 แห่ง งบประมาณ 48.57 ล้านบาท และปรับปรุงและฟื้นฟูร่องน้ำเดิม 11 กิโลเมตร งบประมาณ 162.07 ล้านบาท และระยะที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ การฟื้นฟูแก้มลิงงบประมาณ 92.94 ล้านบาท และเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำ สร้างฝายพับได้ 44.06 ล้านบาท

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14479

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 54.45

Ad Value: 49,005

PRValue (x3): 147,015

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'บึงป้อม' ส่งขับเคลื่อนกว่านพะเยาเร่งฟื้นฟูใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ

“ส่วนแผนพัฒนาหนองเล็งทราย
ระยะถัดไป ในระยะที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งน้ำรอบ
หนองเล็งทราย 120 ล้านบาท เพิ่มการเก็บ
กัก 1.695 ล้าน ลบ.ม. และระยะที่ 4 ฟื้นฟู
หนองเล็งทราย บริเวณหน้าฝาย 600 ไร่ 120
ล้านบาท เพิ่มการเก็บกัก 0.98 ล้าน ลบ.ม.
ซึ่งในวันนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย
ให้ สทนช. เป็นเจ้าภาพบูรณาการหน่วยงาน
จัดทำแผนหลักพัฒนาหนองเล็งทราย
พร้อมตั้งกรอบวงเงินให้ครอบคลุมการ
พัฒนาในทุกด้านแบบเบ็ดเสร็จ และมอบ
กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริในพื้นที่
จ.พะเยา ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามแผน
รวมทั้งยังขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
ให้เร่งดำเนินการตามงานที่ได้มอบไปแล้ว
เพื่อให้การจัดการทรัพยากรน้ำใน จ.พะเยา
มีประสิทธิภาพ เกิดความมั่นคง อำนวย
ประโยชน์สุขให้ประชาชนโดยเร็วอีกด้วย”
เลขาธิการ สทนช. กล่าว

'ก.เกษตรฯ' สั่งทุกฐาน ทำฝนหลวงล้างฝุ่นพิษ 9 พื้นที่ฝั่งธนฯอันตราย

ฝุ่นพิษเริ่มลดลง แต่ยังพบ 9 พื้นที่ฝั่ง
ธนฯ ยังเกินมาตรฐาน "รมว.เกษตรฯ"
สั่งทุกฐานพร้อมขึ้นบินทำ "ฝนหลวง"
ล้างฝุ่น PM2.5 พร้อมกำชับเร่งรณรงค์
ห้ามเผา

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 17 ธ.ค.
63 เพจเฟซบุ๊ก กองจัดการคุณภาพอา
ากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุง
เทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัด
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) โดยมีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
พบว่าเกินค่ามาตรฐานจำนวน 9 พื้นที่

หน้า 8

■ ก.เกษตรฯ ต่อจากหน้า 1

คือ เขตหนองแขม เขตทวีวัฒนา เขต
บางขุนเทียน เขตบางบอน เขตบางแค
สวนทวีวนารมย์ (เขตทวีวัฒนา) เขต
ตลิ่งชัน เขตบางกอกใหญ่ และเขต
ภาษีเจริญ โดยตรวจวัดได้ในช่วง 11-75
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)
(ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คิดเป็น
ร้อยละ 12.86 จากจำนวนเขตที่มีสถานี
ตรวจวัดทั้งหมด

ทั้งนี้ คุณภาพอากาศเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพ ให้ประชาชนทั่วไป
ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกิน
มาตรฐานให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมี
อาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก
ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการ
ทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้
อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความ
จำเป็นหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทาง
อากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
หากมีความจำเป็น หากมีอาการทาง
สุขภาพควรปรึกษาแพทย์

วันเดียวกัน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวถึงปัญหาหมอกควัน PM
2.5 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ว่า ทันทีที่มี
ปัญหาตนได้สั่งการให้ฐานปฏิบัติการฝน
หลวงทั่วประเทศ เร่งระดมปฏิบัติการ
ฝนหลวงทันทีที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม
ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการฝนหลวง
เพื่อทำฝนหลวงชะล้างหมอกควันที่เกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหนักในพื้นที่
ภาคกลาง และภาคเหนือ เพราะ 2
พื้นที่มีหลายแห่งอากาศค่อนข้างวิกฤติ
หนัก

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าบางครั้งก็มี

อุปสรรคบ้างที่ทำให้ไม่สามารถทำฝน
หลวงได้ทันที เนื่องจากสภาพอากาศไม่
อำนวย แต่ตนได้กำชับให้ทำให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้แก้ปัญหาหมอก
ควันให้ได้ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย
ไปในทางที่ดีขึ้นให้ได้ โดยเฉพาะใน
พื้นที่กรุงเทพฯ

"เบื้องต้นย้ำให้เร่งทำในพื้นที่ภาค
กลางและภาคเหนือให้ได้มากที่สุด เพื่อ
ชะล้างควันพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM2.5 โดยวันอังคารที่ผ่านมา ได้มีการ
รายงานใน ครม.ถึงแผนปฏิบัติการดัง
กล่าวให้ ครม.รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ทุกอย่างไม่ได้นิ่งนอนใจ เราทำทุกอย่าง
กระทรวงเกษตรฯ ทำงานปิดทองหลัง
พระมาตลอด แต่เราก็ต้องทำ โดยนอก
จากเร่งระดมปฏิบัติการฝนหลวงแล้ว
ยังได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวง
เกษตรฯในพื้นที่ สืบรวจพื้นที่พร้อมทั้ง
รณรงค์ห้ามเผาตอซัง และห้ามเผาป่า
และสิ่งต่างๆโดยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงขณะนี้
คือ พื้นที่ภาคกลาง และทางภาคเหนือ
ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันหยุดการเผา
ให้ได้" นายเฉลิมชัย กล่าว

ชาวสิ้น ทั่วโลก

สัมมนาถอดรหัสแก้จน: นายอนุชา วัฒนสงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เปิดเผย เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ว่า หลังจากประเทศจีนได้กำหนด เป้าหมายให้ปี 2020 เป็นปีที่จีนจะแก้ไขปัญหา ความยากจนในประเทศให้หมดสิ้นและก้าวสู่สังคม พอกินพอใช้ ล่าสุดจีนได้ยืนยันถึงความสำเร็จใน การแก้ไขปัญหาความยากจนได้ภายในปีนี้แล้ว สมาคมจึงได้ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-จีน จัดสัมมนาหัวข้อ “ถอดรหัสความสำเร็จ การแก้ปัญหาคความยากจนของจีน” ในวันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. เวลา 12.30-17.00 น. ที่ห้องsalon A โรงแรม สวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมี ดร.สรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วย รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษและนายหยาง จีน อุปทูตรักษาการ แทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษ และมีการเสวนาหัวข้อ “ถอดรหัสการแก้ปัญหาคความ ยากจนในจีนก้าวที่ไทยต้องเดิน” โดยคณะวิทยากร ประกอบด้วย ดร.โกศล พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจไทย-จีน ศ.ดร.สุชาติ ชาติดำรงเวช อติต รมว.คลัง นายกฤษฐา โภคาสติชัย ประธาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce กระทรวง เกษตรฯ นายหลี่ เฟิงผก.ใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน) พล.ท.รังษี กิติญาณทรัพย์ กก.ผอ.ใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี รศ.พ.ต.ดร.คณวสิน เจริญ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมทาง ธุรกิจ นิต้า เป็นผู้ดำเนินการเสวนา.

บุคคล แนวหน้า

“บุคคลแนวหน้า” ใน “หนังสือพิมพ์แนวหน้า www.naewna.com” สื่ออุดมการณ์ มั่นคง ตรงไป ตรงมา” แน่นด้วยสาระแน่นหนักด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง ฉบับนี้ “ไม้หน้าสาม” เริ่มต้นด้วย ผลงานที่น่าชื่นชมของ “ทหารแก่และคณะ” จาก โครงการ “คนละครึ่ง” ที่สื่อปีศาจ, นักการเมืองฝ่ายค้าน และเอ็นจีโอที่รับเงินรับงาน องค์การต่างประเทศออกมาขี้ก้นสุดฤทธิ์ รู้ครึ่งๆ กลางๆ โง่แต่ວວฉลาดสำรอง “กูมาแจก คนทั้งประเทศเป็นหนี้แต่มีสิทธิไม่เท่าเทียม” จะกระแนะกระแหนแดกดัน กันอย่างไรก็แล้วแต่มุมมองสติปัญญาของแต่ละคน แต่เอาข้อเท็จจริงมาป้อน ชาวบ้านดีกว่า ที่ผ่านมอดปรับปรับขนาดนี้ก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จ หรือต้องใช้ ระบบ “ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ” จำนำข้าวทุกเม็ดเบ็ดเสร็จบ้านเมืองหายนะกว่า 6-7 แสนล้าน ทั้งคนคิดโครงการคนบริหารโครงการนอนสายหางอยู่ต่างประเทศสบายอุรา ที่ต้องเข้าคุกเข้าเรือนจำรับกรรมก็แค่ “สัตว์เลี้ยงในแอนนิมอลฟาร์ม” ขณะที่คนทั้ง ประเทศไม่ใช้หรือที่ใช้หนี้ เออ!! แปลกจริง ใช้ 1 ในยุทธการถ่วงความเจริญประเทศ ใหม่... ■■■ อีกโครงการที่น่าตื่นเต้นของคนทำงานเป็นบริหารงานเลี้ยงได้ ปรบมือพอ เป็นกระษัยให้ “เสียดอ - เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์” สักนิดคนจริงไม่ได้นั่งอมมืออไรโซกษะตา เล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยภายใต้วิกฤตการณ์โควิด-19 ในการเป็น ประเทศผู้นำการผลิตและส่งออกสินค้าอาหาร และผลผลิตการเกษตรมาตรฐาน ฮาลาลสู่ตลาดใหม่ประเทศกลุ่มมุสลิมที่มีผู้บริโภคกว่า 2,000 ล้านคน และผู้บริโภค สินค้าฮาลาลที่ไม่ใช่มุสลิมทั่วโลก โดยในปี 2020 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลทั่วโลก มีมูลค่า 1,533,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (48,004,350 ล้านบาท) และประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,285,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 71,545,354 ล้านบาท) ในปี 2026 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% คิดเป็นมูลค่าเพิ่มปีละ 5.6 แสนล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (16.8 ล้านล้านบาท) ตามสไตล์ “มันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ...■■■ ล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” เห็นชอบวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายฮาลาลที่มี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นประธานเพื่อเป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสินค้าและผลิตผลการเกษตร มาตรฐานฮาลาลสำหรับประเทศไทยต่อไป...■■■ พุดถึง “ยุทธการถ่วงความเจริญ ประเทศ” ไม่พุดถึง “โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ” หรือชื่อโครงการอย่างเป็นทางการว่าโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” คงไม่ได้ ยิ่งมีการยกเหตุ 10 ข้อมาคัดค้านโครงการ จะด้วย เจตนาารมณ์ของชาวบ้าน ซึ่งก็ไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่แต่การอ้างเหตุ 10 ข้อ แบบจับแพะชนแกะอันเป็นพฤติกรรมถนัดของ “กลุ่มนักการเมืองซังชาติ - นัก แผ่นดิน” นั้น เป็นเหตุให้ “ไม้หน้าสาม” ต้องนำข้อเท็จจริงมาเปิดเผย...■■■ “เครือข่าย คนจะนะรักษ์ถิ่น” ได้นำเสนอแถลงการณ์แจกแจง 10 เหตุผลที่ต้องคัดค้านโครงการนี้ สรุปว่า... 1.ออกมดี ครม.ก่อน ฟังความเห็นทีหลัง 2.กรม.อนุมัติโดยไม่รอบคอบ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14479

หน้า: 4(กลาง)

Col.Inch: 77.60 Ad Value: 69,840

PRValue (x3): 209,520

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ไม่มีข้อมูลมากพอ 3.อนุมัติที่ทวนก่อนลั่นรัฐบาลคสช. เป็นการประชุม กรม.นัด
สุดท้าย 4.เวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นแก่ “พิธีกรรม” 5.ศอ.บต.ไม่สร้างกลไกมี
ส่วนร่วมที่แท้จริง 6.ศอ.บต.ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนพื้นที่อื่น 7.เวที
ประชาพิจารณ์มุ่งปรับแก้งเมือง เพื่อเปิดทางให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก
8.ศอ.บต.เล่นบท “ผู้รับใช้กลุ่มทุน” 9.เสียงบประมาณมหาศาลเพื่อกลุ่มทุน
10.ศอ.บต.เป็นผู้สร้างความขัดแย้งในพื้นที่ ทั้งที่ต้องเป็นองค์กรสร้างความปรองดอง
ในการกิจดับไฟได้... ■■■ “ไม้หน้าสาม” ได้ตามหาความจริงก็ได้รับข้อมูลจาก “ชนชั้น
แสงพุ่ม หรือดร.เจ๋ง รองเลขาธิการ ศอ.บต.” ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
โครงการนี้ ได้ชี้แจงเหตุผลของฝ่ายรัฐ ตามที่ฝ่ายคัดค้านตั้งประเด็นเอาไว้ โดย
1.กรม.อนุมัติแก่หลักการ และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรับฟังความเห็นของ
ประชาชนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมตามกฎหมาย 2.การขับเคลื่อนโครงการมีแผน
และข้อมูลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ปี’59 ขยายผลจากเมืองต้นแบบ 3 เมืองแรก
3.จังหวะเวลาของการให้ความเห็นชอบโครงการ คือ มติ กรม.วันที่ 7 พ.ค. 2562
พอดีกับเมืองต้นแบบ 3 เมืองแรกเดินทาง 4.เวทีรับฟังความคิดเห็น ศอ.บต.ทำตาม
กฎหมายและมติ กรม.อย่างครบถ้วน 5.ศอ.บต.สร้างกลไกพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกมิติ ซึ่ง
เป็นไปตามกฎหมายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตรา 10 นอกจากนี้
6.เวทีของ ศอ.บต.เปิดกว้างรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย และจะมีการทำรายงาน
ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA หลังจากนั้น 7.เวทีของ ศอ.บต.ไม่ได้
มุ่งแก้งเมือง แต่ต้องการรับฟังความเห็นจริงๆ 8.กรม.ยังไม่เคยอนุมัติงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือเอกชนในโครงการนี้ 9.บทบาทของ ศอ.บต.ที่ขับเคลื่อนโครงการ มุ่ง
ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และจะทำ “ธรรมนูญชุมชน” ให้ทุกฝ่ายเห็นตรงกัน
และ 10.ศอ.บต.หวังให้เกิดการพัฒนา ลดความขัดแย้ง ต้องตั้งคำถามตรงนี้ชัดๆ
ตัวใดๆ ว่าข้อมูลเหล่านี้แกนนำโอเอสบที่เคลื่อนไหวถึงความเจริญท้องถิ่นอยู่ในขณะนี้
เคยป้อนให้สมองชาวบ้านและตัวแทนกลุ่ม “เครือข่ายคนจะนะรักถิ่น” บ้างหรือไม่
หรือแกล้งโง่เล่นบทซัดถ่วงความเจริญแล้วรับผลประโยชน์ไปวันวันเท่านั้น... ■■■
“ไม้หน้าสาม” เชิญนักธุรกิจน้อยใหญ่และผู้สนใจมารู้เราเราบลิบครั้งชนะบลิบครั้ง ใน
งาน “แนวหน้า forum#3 “ก้าวข้ามวิกฤติ COVID-19 โดยกองบรรณาธิการ
นสพ.แนวหน้า สื่ออุดมการณ์ มั่นคง ตรงไป ตรงมา รู้เท่าทันแนวทางเศรษฐกิจไทย
ฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลิกโฉมเศรษฐกิจไทยภายใต้ โควิด -19” โดย “นายสุพัฒน์พงษ์
พันธ์มีเชาว์” รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จากนั้น
ฟัง “ขุนคลัง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พาเศรษฐกิจ
ไทยฝ่าวิกฤติโควิด -19 แนวไหนอย่างไร ปิดเวทีด้วยการเสวนา “จับจังหวะ
4 เครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยปี 2564 หลังโควิด -19 คลี่คลาย” โดย “ปลัด
กระทรวงการคลัง- กฤษฎา จีนะวิจารณะ, ปลัดกระทรวงคลัง - บุญฤทธิ
กัญญามิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์, ภาณุวัฒน์ ตรียางกูรศรี - รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม, และรองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย -
ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ” วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้องบอลรูม
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ลงทะเบียนเวลา 17.30-18.00 น. ประชาชน
ผู้สนใจเชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองบัตรล่วงหน้าได้ที่เบอร์
0-2526-2690-1 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.... ■■■ ปิดท้าย สยามผู้สื่อข่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14479

Col.Inch: 77.60 Ad Value: 69,840

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 209,520

คลิป: ชาว-ดำ

ด้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2020 ส่งเสริมการด้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 โดยได้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้เกียรติมาเป็นประธาน เวลา 10.30 น. วันที่ 18 ธ.ค.นี้ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สู่โกสเทล ถนนศรีอยุธยา กทม.

ไม้หน้าสาม

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15622

หน้า: 17(กลาง)

Col.Inch: 149.89 Ad Value: 232,329.50

PRValue (x3): 696,988.50

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: เลือกตั้ง อบจ.ภาคอีสาน: ใครแรง-ใครแผ่ว โกงสุดท้ายชิงนายกอบจ.

มติชน

เลือกตั้ง อบจ.

20 ธ.ค.63 • คืบอำนาจท้องถิ่น

MTCelection@gmail.com

ใครแรง-ใครแผ่ว

โกงสุดท้ายชิงนายกอบจ.



เลือกตั้ง อบจ.
ภาคอีสาน

ช่วงท้ายของการหาเสียง ก่อนการเลือกตั้งนายก อบจ.วันที่ 20 ธันวาคม นี้ โดยภาพรวมของพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน บรรยากาศการแข่งขันทัวร์แรงอย่างต่อเนื่อง แต่ละจังหวัดมีผู้สมัครที่มีกระแสความนิยมค่อนข้างแรง มีฐานเสียงกลุ่มกองเชียร์เหนียวแน่น ขณะที่หลายจังหวัดมีผู้สมัครที่โดดเด่น กระแสดี หลายรายแข่งขันกันอย่างสูสีน่าสนใจ อาจต้องวัดผลกันถึงการหาเสียงวันสุดท้ายเลย

●...“เลย” มีผู้สมัครนายก อบจ.เลย 6 คน รายที่มีกระแสแรงสุด เป็นแชมป์เก่า 6 สมัย หมายเลข 4 “นายกอาร์ท ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ” กลุ่มพัฒนา มีผลงานมากมาย และบารมีพร้อมทุกอย่าง ทั้งฐานเสียง ส.ส.ทั้งเขต 2 และเขต 3 ผลคะแนนการเลือกตั้งตลอด 6 สมัย ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 150,000-160,000 คะแนน มีคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจ หมายเลข 5 “จระศักดิ์ น้อยกำ” กลุ่มทางสายใหม่



เปลี่ยนแปลง ที่ออกหาเสียงอย่างหนัก แต่เจอกระแสโจมตีจากกรณีใส่เสื้อที่มีสีของตัวหนังสือคล้ายรูปแบบของกลุ่มก้าวหน้า ทำให้เกิดกระแสไม่ปลื้มจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ขณะที่ม็อบราษฎรบางส่วนจากกลุ่มคัดค้านเดอริ

●...“มหาสารคาม” มีผู้สมัครรวม 4 ราย แต่มี 3 รายมีฐานเสียงแน่น และแข่งขันกันแบบสูสี หมายเลข 1 “ทองหล่อ พลโคตร” ทีมมหาสารคามพัฒนา อดีต 1 ในสมาชิกบ้านเลขที่ 111 สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร หมายเลข 2 “คมคาย อุดรพิมพ์” ทีมภูมิใจไทย อดีตนายก อบจ.สมัยที่ผ่านมา ผู้ชีวิต “ยิ่งยศ อุดรพิมพ์” อดีตนายก อบจ.ที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตก เมื่อปี 2559 จากการนั่งบริหารยาวนาน มีผลงานและคลุกคลีคุ้นเคยกับพื้นที่ อีกทั้งแรงสนับสนุนจากพรรครัฐบาลทำให้มีฐานเสียงเหนียวแน่น ส่วนหมายเลข 4 “ศรีเมือง เจริญศิริ” จากทีมเพื่อไทย อดีต รว.ศึกษาธิการ มือดี ส.ส. อดีตรัฐมนตรี เครือญาติ นักการเมืองพรรคเพื่อไทยให้การสนับสนุน แต่สุดท้ายอาจต้องแบ่งคะแนนกับ “ทองหล่อ พลโคตร”

●...“อุบลราชธานี” มีผู้สมัคร 7 ราย มีการสำรวจความนิยมของชาวอุบลฯ จากนักวิชาการในพื้นที่ ยังประเมินว่าหมายเลข 4 “ดีเล็ก-เชิดศักดิ์ โภกุลูกานนท์” กลุ่มอุบลคนดี ได้รับความนิยมขึ้นขอบ้านหน้าผู้สมัครรายอื่นๆ เนื่องจากเป็นอดีตรองประธานสภา อบจ.คนที่ 1 ที่มีฐานเสียง คลุกคลีการเมืองท้องถิ่นมายาวนาน เป็นลูกชาย “อดิศักดิ์ โภกุลูกานนท์” อดีต ส.ส. 11 สมัย มีฐานเสียงแน่นมีภักดิ์ ทูนาพาพร้อมกองหนุนเต็มอัตราศึก และยังเป็นน้องชาย “นาคยา จรูญเนตร” อดีตรองนายก อบจ. ซึ่งเป็นมารยาของ “สุทธิชัย จรูญเนตร” อดีต ส.ส.หลายสมัย ปัจจุบันเป็นผู้ช่วย รว.ประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ยังมีอดีตประธานสภา อบจ. อดีตรองนายก อบจ. อดีต ส.อบจ. อดีต ส.ส.ในพื้นที่สนับสนุน รวมทั้ง “เสียด อัด สิทธีชัย ไควสุรัตน์” แห่ง “ส.ชมราษฎร” อาณาจักรธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ชนสัง การเกษตร พลังงาน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

●...“มุกดาหาร” ผู้สมัครที่ถูกจับตา มี 2 รายที่ยังคู่สูสีคือ “วิริยะ ทองผา” อดีตรองนายก อบจ.มุกดาหาร ลงสมัครแทนมารยาที่เป็นอดีตนายก อบจ.สมัยที่ผ่านมา “มัลลย์รัก ทองผา” และ “พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาหารพงศ์” อดีต ส.ว.มุกดาหาร โดย “วิริยะ ทองผา” อาศัยตำแหน่งผู้บริหาร อบจ. เดิมที่เป็นอดีตรองนายก อบจ. ลงพื้นที่เก็บคะแนนเสียงกับชาวบ้านในท้องถิ่นมาโดยตลอด บวกกับฐานคะแนนเสียง ส.อบจ. ทำให้มีโอกาสป้องกันแชมป์ ขณะที่มีการแตกแยกเปลี่ยนอยู่พอสมควรเนื่องจากบริหาร อบจ.มุกดาหาร มานานแล้ว ขณะที่ “พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาหารพงศ์” ลงสนามครั้งแรกในนามพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีกระแสพรรคเพื่อไทยและฐานคะแนนเสียงของ ส.ส.เพื่อไทยทั้ง 2 เขตหนุน จึงมีลุ้นชิงเก้าอี้พอสมควร

●...“อำนาจเจริญ” มีผู้สมัครนายก อบจ. 5 ราย แต่ผู้ที่มีมาแรง โดดเด่น เป็นผู้สมัครหญิงมีชื่อในแวดวงสังคมและการเมืองอำนาจเจริญอย่างต่อเนื่อง หมายเลข 2 “จันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี” โดยมีกลุ่ม ส.อบจ. กลุ่มพลังอำนาจเจริญหนุน เคยได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เพื่อไทยในปี 2557 แต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะหลังเกิดรัฐประหาร ถึงกระนั้นยังลงพื้นที่หาเสียงตลอดตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้มีชื่อเสียง ทำกิจกรรมมาหลายวงการ ทั้งเป็นอดีตนายกสมาคมกีฬา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาแหล่งน้ำ ยิ่งกว่านั้นยังมีฐานเสียงพรรคใหญ่ให้การสนับสนุน

●...“สขามเมืองย่าโม-โคราช” เป็น อปท.ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีงบประมาณบริหารปีละเกือบ 4,000 ล้านบาท มีผู้สมัคร 5 ราย มีทั้งเครือข่ายนักการเมือง อดีตนายก อบจ. แข่งขันกัน แต่ที่โดดเด่นสุด หมายเลข 2 “หนอย-ยลดา หวังศุภกิจโกศล” หัวหน้ากลุ่มร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ ภริยา “ก้านัน บือ-วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล” รพช.พาณิชย์และเจ้าของโรงเบียร์หมั่นเอี่ยมเอม อุตสาหกรรมรวม เกานำพรรคภูมิใจไทยโคราช ได้รับไฟเขียวจากบ้านใหญ่ภูมิใจไทย รวมทั้งพรรคการเมืองใหญ่ในพื้นที่พร้อมหลักทาง ไม่ส่งคู่แข่งลงสนาม จึงมีฐานการเมืองชัดเจน มีภาษีกว่าคู่แข่งค่อนข้างมาก จึงเป็น “เต็งใจ” ของสนาม

ขณะที่เดียวกันมีคู่แข่งจากพรรคเดียวกัน หมายเลข 3 “หมอแหง-นพ.สำเร็จ แหงงกระโทก” หัวหน้ากลุ่มรักโคราช ที่อาศัยใช้ชื่อกำลังจาก อสม. เครือข่ายครูโคราช กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการที่ “หมอแหง” ขับเคลื่อนงานพัฒนาโดยตลอด มี “พีเชษฐ พัฒนโชติ” อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และ “สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ” อดีต ส.ส.นครราชสีมา อดีตประธานหอการค้า เป็นคู่แข่ง ส่วนคู่แข่งอีกราย “สาธิต ปิตุวรา” หัวหน้ากลุ่มก้าวหน้านครราชสีมา เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 18-40 ปี และกลุ่มการเมืองตรงข้ามรัฐบาล แต่สถานการณ์มีอุปสรรคการเมืองฝ่ายตรงก่อกวนทำให้ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ไม่สามารถมาอ่อนทัวรเมืองอย่างไม่ได้สะดวก รวมทั้งฐานเสียงเดิมของพรรคอนาคตใหม่ในโคราช 1.6 แสนคะแนนยังน้อยกว่าคู่แข่งมาก

●...“บุรีรัมย์” เมืองหลวงทางการเมืองของภูมิใจไทย มีผู้สมัครถึง 8 ราย แต่บ้านใหญ่บุรีรัมย์ ส่งหมายเลข 8 “ภูษิต เล็กอุदार” หลานชาย “เนวิน ชิดชอบ” ลงสนามแทน “กรรณ ชิดชอบ” ภรรยาเนวิน อดีตนายก อบจ.สมัยที่ผ่านมา ในนาม “กลุ่มเพื่อนเนวิน” ส่วนฐานเหนียวแน่น แม่นยำ ทุกซอกทุกมุมของจังหวัด มีหวัคคะแนนชัดเจน อีกทั้งเดินหาเสียงขอคะแนนอย่างต่อเนื่อง มีคู่แข่งคือ หมายเลข 4 “ภัทรพงศ์ ศุภักษร” อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ แต่ไม่มีหวัคคะแนนชัดเจนและชาวบ้านไม่เห็นภาพบรรยากาศการเดินทางเสียงมากนัก ทำให้ “ภูษิต” ซึ่งมีกลุ่มเพื่อนเนวินหนุนหลัง มีโอกาสสูง

●...“ศรีสะเกษ” มีผู้สมัคร 4 ราย แต่เต็งสนามยังเป็นแชมป์เก่า “วิจิต ไตรสรณกุล” อดีตนายก อบจ. 5 สมัย พ่อ “น้องกวาง-ไตรศุลี ไตรสรณกุล” รองโฆษกรัฐบาล มีผลงาน ทำงานคลุกคลีชาวบ้านมานาน มีฐานเสียงทั่วทั้ง 22 อำเภอ นอกจากนี้ในการบริหาร อบจ.ที่ผ่านมา ดึงคนจากตระกูลนักการเมืองดังเข้ามาตั้งเก้าอี้ รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ เช่น “อภิศักดิ์ แซ่จิ่ง” หลานชาย “ปวิธ แซ่จิ่ง” อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ “มานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ” น้องชาย “ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ” นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ อาของ “สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ” ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และ “วิเชียร ธีระเลิศพานิชย์” นักการเมืองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและมีฐานคะแนนใหญ่ อ.กันทรลักษ์ ให้การสนับสนุน รวมทั้งเดินหาเสียง ตัดปัญหาเสียงทั่วพื้นที่คู่กับผู้สมัคร ส.อบจ. พรรคทั้ง 36 เขต ผิดกับคู่แข่งอีก 4 ราย ที่มีปัญหาเสียงน้อยกว่ามาก

●...“สกลนคร” เป็นสนามขึงขัง มีผู้สมัคร 2 รายที่ต่อสู้สูสี เบียดกันถึงโค้งสุดท้าย รายแรกเป็นแชมป์เก่า หมายเลข 1 “ครุฑ่าง หรือ นายกต่าง-ชัยมงคล ไชยรบ” นาย อบจ.มีฐานคะแนนเดิมตั้งแต่การเลือกตั้ง 2555 ยังเหนียวแน่น แดมลงพื้นที่หาเสียงอย่างหนักหน่วง โดยเฉพาะฐานเสียงบ้านเกิด อ.สว่างแดนดิน และหมายเลข 2 “ชูพงศ์ คำจวง” เป็นผู้เคยพ่ายอดีตนายกด้วยคะแนนเพียงหลักพัน ลงสนามครั้งนี้เพื่อล้างตา โดยใช้กระแสพรรคเพื่อไทยลงสู้ศึกเลือกตั้ง มีฐานเสียงคนรักประชาธิปไตยสนับสนุน หากย้อนรอยดูการเลือกตั้งสมัยที่ผ่านมา จะเห็นภาพชัดว่าน้ำหนักไปให้ผู้สมัครฝั่งใด

●...“ขอนแก่น” เป็นจังหวัดใหญ่ ผู้สมัคร 10 ราย แต่ไฟ้สการแข่งขันจับไปที่ 3 ราย คือ หมายเลข 6 “พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์” อดีตนายก อบจ. 4 สมัย ซึ่งชนะการเลือกตั้งสมัยที่ผ่านมา มีคะแนนนำโด่ง สูงกว่าคู่แข่งเกิน 3 แสนคะแนน อีกทั้งมีผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอีสานทุก อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองท้องถิ่นและระดับประเทศ มีนโยบายครองใจชาวขอนแก่นมาตลอดมา รายถัดมา หมายเลข 4 “อัยยวัฒน์ แสงการ” อดีต ส.ว.ขอนแก่น กลุ่มมหาชนขอนแก่น โปรไฟล์โดดเด่นด้านงานการศึกษา เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาหลายแห่งในพื้นที่ ทั้งเคยลงสมัคร ส.ส.ปี 2553 ในนามพรรคเสรีธรรม และนโยบายหาเสียงที่นำเสนอใจหลายเรื่อง และรายสุดท้าย หมายเลข 10 “นพดล สีดาตัน” ทนายความ มีฐานเสียงสนับสนุนจากกลุ่มคนเสื้อแดง ลงสนามโดยชูนโยบายการพัฒนาเมืองขอนแก่นด้านต่างๆ แก้ปัญหาความยากจน

●...“บึงกาฬ” มีผู้สมัคร 5 ราย แต่ไฟ้สการแข่งขันจับไปที่ 2 สมัย คือแชมป์เก่า “นิพนธ์ คนขยัน” กลุ่มเพื่อไทยบึงกาฬ อดีตนายก อบจ.ที่นครองเก่าอีกมานานกว่า 9 ปี ตั้งแต่การก่อตั้งจังหวัดและมี อบจ.บึงกาฬเป็นครั้งแรก ลง

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15622

หน้า: 17(กลาง)

Col.Inch: 149.89 Ad Value: 232,329.50

PRValue (x3): 696,988.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เลือกตั้ง อบจ.ภาคอีสาน: ไครแรง-ไครแผ่ว ไครสุดท้ายชิงนายกอบจ.

สนามเพื่อป้องกันแชมป์อีกสมัยเพื่อสานงานต่อทำงานใหม่พร้อมส่งลูกทีมกลุ่มเพื่อไทรบึงกาฬลงสมัคร ส.อบจ.ครบทั้ง 24 เขต มีคู่แข่งสำคัญคือ

หมายเลข 3 “**แวนฟ้า ทองศรี**” หลังบ้าน รมช.มหาทไทย จากพรรคภูมิใจ

ไทย ผู้ซึ่งมีบทบาทผลักดันบึงกาฬได้เป็นจังหวัด และเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 บึงกาฬ มาแล้ว 2 ครั้ง ลงสมัครชิงนายก อบจ.เป็นครั้งแรก เพื่อหวังพัฒนาบ้านเกิดโดยอาศัยแรงหนุนจากสามี รายสุดท้าย หมายเลข 2 “**ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพันธ์ บุญมาตุ้ม**” จากคณะก้าวหน้า ถือว่ากำลังมาแรง ได้เสียงสนับสนุนจากกลุ่มเห็นต่างจากรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน โดยมีแกนนำคณะก้าวหน้า ลงพื้นที่ช่วยเหลือเสียงไม่ขาดสาย ขณะที่ฐานเสียงบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มคนรักพรรคเพื่อไทยยังคงหนุน หมายเลข 1 “**อภิเดช รักษาโสม**” จากพรรคเพื่อไทย

●...“**อุตราณี**” มีผู้สมัครมาก อบจ. 7 ราย มีเพียง 2 ผู้สมัครที่ถูกจับตา เป็นคู่แข่ง หมายเลข 2 “**ฐานวัฒน์ ธนาธิปไตย**” อดีตเกษตร จ.อุตราธานี “กลุ่มก้าวหน้า” มีฐานเสียงหลายอำเภอจากการทำงานเกษตรจังหวัด และฐานเสียงพรรคอนาคตใหม่ และหมายเลข 3 “**วิเชียร ขาวขำ**” แชมป์เก่า และอดีต ส.ส. 6 สมัย กลุ่มเพื่อไทยอุตราธานี ซึ่งอุตราธานีมี ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยครบทุกเขต ขณะที่ผู้สมัคร ส.อบจ.ครบทั้ง 42 เขต หลายคนเป็นทายาท ส.ส. ถือว่ามีกระแสแรง มีฐานเสียงเหนียวแน่น มีคะแนนจากการเลือกตั้งนายก อบจ.อุตราธานีรอบที่แล้วกว่า 3 แสนคะแนน

●...“**โยโสธร**” เป็นศึกพรรคฝ่ายค้าน 2 กลุ่มใหญ่ หมายเลข 3 “**สฤณี ประดับศรี**” อดีต ส.ส. 2 สมัย และอดีตนายก อบจ. คณะก้าวหน้าโยโสธร กับ หมายเลข 1 “**วิเชียร สมวงศ์**” กลุ่มเพื่อไทย ซึ่ง “**สฤณี ประดับศรี**” เป็นแชมป์เก่า มีลูกทีม ส.จ.หน้าใหม่ทั้งหมด ยังสวมเสื้อคณะก้าวหน้าโยโสธร มีฐานเสียงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ส่วน “**วิเชียร สมวงศ์**” เป็นอดีต ส.จ.หลายสมัย เป็นน้องชาย “**บุญแก้ว สมวงศ์**” ส.ส.เขต 2 พรรคเพื่อไทย โดยมีฐานเสียงจากพรรคเพื่อไทยทั้ง 3 เขตสนับสนุน

●...“**หนองคาย**” มีผู้สมัคร 4 ราย โดดเด่น หมายเลข 1 “**ยุทธนา ศรีตะบุตร**” อดีตนายก อบจ. 4 สมัย กลุ่มรักหนองคาย มีผลงานและนโยบายครองใจชาวบ้าน มีคู่แข่งที่น่าสนใจ คือ หมายเลข 2 “**ธนพล ไฉลวิทย์มงคล**” นักธุรกิจหนุ่ม ลงสนามในนามเพื่อไทยหนองคาย มีฐานเสียงพรรคเพื่อไทยหนองคาย ทั้ง 3 เขตสนับสนุน และอีกรายหมายเลข 3 “**กฤตคุณ หล้าวงศ์**” คณะก้าวหน้าหนองคาย เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย มีอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ และอดีต ส.อบจ. หลายรายให้การสนับสนุน

●...“**หนองบัวลำภู**” มีผู้สมัครหลายรายยังแข่งขันกันขยับเขยื้อนถึงนาทีสุดท้าย หมายเลข 3 “**วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์**” กลุ่มรักหนองบัว มีแรงหนุนจาก อดีตนายก อบจ. “**นพ.ศรารุช สันตินันตริภักย์**” หมายเลข 6 “**วิชัย สามิตร**” อดีต ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทยหลายสมัย การเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยครองหัวใจชาวหนองบัวลำภูมาโดยตลอด มีฐานเสียงเหนียวแน่น มีอดีต ส.ส.และอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย “**คุณหญิงสุภารัตน์ เกษราพันธ์**” ลงพื้นที่ช่วยเหลือเสียง อีกราย หมายเลข 1 “**สมเกียรติ เขษรสุมน**” คณะก้าวหน้า มี 3 แกนนำคณะก้าวหน้า ทั้ง “**พรรณิการ์ วานิช**” และ “**ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ**” และ “**ปิยบุตร แสงกนกกุล**” ลงมาช่วยเหลือเสียง

●...“**นครพนม**” แชมป์ยังมาแรงดี หมายเลข 3 “**สมชอบ นิตพจน์**” อดีตนายก อบจ. 2 สมัย ทีมรวมพลังเพื่อไทย เพื่อนครพนม ได้รับแรงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย มีผลงานในอดีตเป็นทุน มีคู่แข่งตัวเต็ง 2 ราย หมายเลข 2 “**น้องขวัญ-ศุภพานี โพธิ์สุ**” ลูกสาว “**ครูแก้ว หรือสหายแสง-ศุภชัย โพธิ์สุ**” ซึ่งมีฐานเสียงพรรคภูมิใจไทย แต่เจอวิกฤตจากแรงต่อต้านในพื้นที่นครพนม ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของพรรคเพื่อไทยอีสาน อีกรายหมายเลข 1 “**ณพจน์สาร ทรัพย์สิทธิ์**” จากคณะก้าวหน้า มหานคร นครพนม ได้กระแสฝ่ายประชาธิปไตยจากการสนับสนุนคณะก้าวหน้า แต่ความนิยมยังน้อยกว่าแชมป์เก่า

●...“**ชัยภูมิ**” มีผู้สมัคร 2 รายที่แข่งขันกันสูสี หมายเลข 1 “**อร่าม โล่ห์วีระ**” อดีต รมช.มณฑล และ ส.ส.ชัยภูมิหลายสมัย อาศัยฐานเสียงเดิมหัวคะแนนเก่าๆ ที่เคยสนับสนุนกันมา กับหมายเลข 4 “**สุชีพ เสวตมงคล**” อดีต ส.อบจ.ชัยภูมิ สวมเสื้อเพื่อไทยลงสนาม ประกาศตัวพร้อมรับใช้ประชาชนก่อนใครเพื่อน และมีฐานเสียงอดีต ส.ส.เพื่อไทย และ ส.อบจ.สายเพื่อไทยสนับสนุน

●...“**กาฬสินธุ์**” เต็มหนึ่งยังเป็น “**ไม่ผูก-เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล**” ทายาทอดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ คนล่าสุด สวมเสื้อพรรคเพื่อไทย พร้อมทีมอดีต ส.อบจ.กาฬสินธุ์ ชุดเดิม ลงพื้นที่สร้างผลงานที่เข้าตาชาวบ้านร้านค้าตาดึงได้เปรียบแต้มต่อผู้สมัครอื่นๆ มีคู่แข่งสำคัญ คือ “**เสี่ยโค้ง-ชานวัฒน์ วรามิตร**” มีความพร้อมต้นทุนเดิมของตระกูลวรามิตร ทั้งสนามระดับชาติและท้องถิ่น โดยเฉพาะพ่อแม่ “**ชะม้อย-สมบัติ วรามิตร**” ผู้ซึ่งมีบารมี และเป็นนักธุรกิจโรงสีขนาดใหญ่ มีเครือข่ายทางธุรกิจและการเมืองในภาครัฐมาทุกยุคทุกสมัย